



เรียน ผอ.สำนัก, คณะกรรมการบริหารงาน  
เพื่อโปรดเป็นมติของสภาผู้แทน  
ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีได้ทราบ  
ต่อไป



*[Handwritten signature]*

# ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

## กบข.เผยหลักการลงทุนเน้นรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (น.ส.กันยรัตน์ เทียงน้อย)

หัวหน้าฝ่ายบรรจutangตั้งและทะเบียนประวัติ

กบข.เผยกฎแห่งความสำเร็จในการเป็นกองทุนบริหารเงินออมชั้นนำ ที่ได้รับกำลัอกจ.

ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 ม.ย. 2557

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาว่า กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่บริหารเงินออมระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณของข้าราชการ หลักการทำงานของ กบข. จึงเน้นหลักความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลที่ดี (Environment, Social, and Governance หรือ ESG) เพราะ กบข. ตระหนักเป็นอย่างดีว่ากิจการที่จะประสบความสำเร็จ และมีความมั่นคงเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว จะต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม

หลักปฏิบัติที่ กบข. ยึดถือเพื่อการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเรียกว่า The Principles for Responsible Investment : PRI ประกอบด้วยรายละเอียดครอบคลุมทั้งการดำเนินงานของ กบข. เอง และการส่งเสริมสนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่ กบข. เข้าไปร่วมลงทุน รวมทั้งแวดวงนักลงทุน ตลอดจนความร่วมมือกับพันธมิตร และการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน โดยได้กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวอีกว่า กบข. ได้นำประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล มาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนเริ่มตั้งแต่การนำมาระบุไว้ในถ้อยแถลงนโยบายลงทุน การส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือการตรวจวัด และการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว ตลอดจนเรียกร้องให้ผู้ประกอบการบริการด้านลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทจัดอันดับ บริษัทวิจัยด้านการลงทุน นำปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล รวมไว้ในบทวิเคราะห์ รวมถึงส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ และสถาบันวิจัยต่างๆ ผลิตรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนการจัดอบรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากรด้านการลงทุน

นี่ถือเป็นอีกกฎแห่งหนึ่งที่จะไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานของ กบข. ตลอดช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา และ กบข. ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวต่อไปสู่ความเป็น World Class Pension Fund ในอนาคต"

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th